

BÁO CÁO
KẾT QUẢ XÂY DỰNG CƠ QUAN ĐẠT TIÊU CHUẨN
“AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ”
VÀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN TQ NĂM 2023

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Cơ quan có trụ sở tại 64 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, điện thoại: 0255.3829002, địa chỉ trang tin điện tử: bdt@quangngai.gov.vn

Ban Dân tộc tỉnh có 01 tổ chức Đảng là Chi bộ Ban Dân tộc và 01 tổ chức Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh hiện có 3 phòng, với 17 biên chế và 03 hợp đồng lao động.

2. Chức năng, nhiệm vụ.

Nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Ban Dân tộc tỉnh là thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số; chủ trì, phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác liên quan đến chính sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 2023, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác triển khai, quán triệt các văn bản liên quan

Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và Thực hiện Công văn số 835/UBND-NC ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an; Ban Dân tộc tỉnh đã có Công văn số 136/BDT-VP ngày 11/3/2022 để triển khai thực hiện Thông tư và các văn bản liên quan đến toàn thể công chức và người lao động cơ quan.

Ngoài ra, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền về bảo đảm an ninh trật tự và trực các ngày Lễ tết tại cơ quan, Ban Dân tộc tỉnh luôn có văn bản triển khai khai và phân công cán bộ, công chức trực cơ quan đảm bảo theo yêu cầu và thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn và an ninh trật tự phòng chống tệ nạn xã hội và phòng cháy, chữa cháy của cơ quan đảm bảo 100% yêu cầu nhiệm vụ giao.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác:

Với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan năm 2023, cấp ủy, chính quyền Ban đã lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ theo kế hoạch, yêu cầu thực tiễn công tác một cách kịp thời, đạt hiệu quả. Quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ có sự phối hợp chặt chẽ và linh hoạt, đạt được sự đồng thuận, thống nhất trong tập thể cơ quan.

a. Quy chế tập trung dân chủ trong cơ quan được thực hiện đảm bảo quy định, đã tạo lòng tin, kích thích đội ngũ mạnh dạn đóng góp, xây dựng; từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức đối với nhiệm vụ được giao và ý thức chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành.

b. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được chú trọng thực hiện. Trong năm đã ban hành Kế hoạch công tác CCHC năm 2023; đã thực hiện rà soát các tiêu chí chấm điểm CCHC trong năm 2022 chưa đạt và có giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính của ngành.

c. Công tác thi đua, khen thưởng: Trong năm 2023, Trưởng Ban quyết định công nhận danh hiệu: “Lao động tiên tiến” cho 01 tập thể và 17 cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 02 tập thể; "Chiến sỹ thi đua cơ sở" cho 02 cá nhân. Tặng Giấy khen: cho 02 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cho 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 04 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022.

Phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2023, Ban Dân tộc có 100% tập thể và cá nhân đăng ký đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 03 cá nhân đăng ký đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và đề nghị công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 01 tập thể và 06 cá nhân đăng ký khen thưởng cấp tỉnh.

Đến nay, chưa có công chức bị kỷ luật hình thức cảnh cáo trở lên.

d. Việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác:

Trong năm 2023, Ban đã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 như: Thực hiện Chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023; phối hợp với các Sở, ngành cùng các địa phương vùng dân tộc và miền núi tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội là người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; trao quà Ủy Ban Dân tộc, của nhà tài trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ gia đình chính sách, người có uy tín Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Các chương trình, chính sách dân tộc đã triển khai thực hiện ngay từ đầu năm đã góp phần trong việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Ban Dân tộc tham mưu triển khai và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhằm phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi của tỉnh; đã có kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện hiện Chương trình này với sự tham gia của các huyện miền núi và các ngành liên quan.

Trong 10 tháng đầu năm, Ban Dân tộc đã hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ công tác do UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ đề ra.

3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự:

- Ban Dân tộc tỉnh đã có Bảng đăng ký gửi cho phòng PV03 của Công an tỉnh ngay từ cuối năm 2022 để đăng ký Cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023, có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; có nội quy, quy chế làm việc quan, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ và 100% công chức ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua.

- Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 16 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" – (19/8) được cơ quan tuyên truyền đến toàn thể công chức cơ quan nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đảng viên, của cán bộ công chức trong tình hình mới. Luôn tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự ở cơ quan. Trong năm, cơ quan không có vụ việc gây rối, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra vi phạm pháp luật trong cán bộ, công chức cơ quan; không có tai nạn lao động; không có hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát, thiệt hại tài sản nhà nước.

- Đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong dịp Tết và các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

- Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn trong cơ quan. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, cơ quan chủ động phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục về an ninh, trật tự của cơ quan.

III. Phương hướng, nhiệm vụ:

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo, cơ quan tiếp tục tập trung vào những vấn đề cơ bản về công tác an ninh trật tự, cụ thể:

- Thực hiện chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các nội dung của Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an đến cán bộ, công chức và người lao động thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản của Bộ, ngành liên ngành và của địa phương về công tác bảo đảm an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự, an toàn xã hội đến cán bộ, công chức cơ quan.

- Thông qua các đợt học tập các nghị quyết của Đảng, các buổi sinh hoạt chính trị tiếp tục giáo dục, định hướng về tư tưởng chính trị cho cán bộ, công chức; nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý của cơ quan về an ninh trật tự và phòng chống các tệ nạn xã hội trong cơ quan.

- Đẩy mạnh và hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa”.

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng cơ quan đạt chuẩn An toàn về an ninh trật tự và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- BCĐ 138 tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Hồ Ngọc Thịnh

